
(ฉบับรับรองรายงานการประชุม 2/๒๕๖5)

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย 
ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference System : VCS) 

ครั้งท่ี 2/๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพันธ ๒๕๖๕  เวลา 10.0๐ น. 
ณ หองวิสุทธิกษัตริย ช้ัน ๓ อาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. 

ถนนวิสุทธิกษัตริย กรุงเทพฯ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

ผูมาประชุม (ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย) 
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 

(นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานท่ีประชุม 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  (MCIO) ของกระทรวงมหาดไทย) (แทน) 
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท        กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๓. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ         กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทินนโชติ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕. ดร.ชัยยุทธ ชำนาญเลิศกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๖. ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(นายศวิต กาสุริยะ ผูเชี่ยวชาญวิจัย) 
๗. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ 

(นางเมธกา แดงอำพล นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ) (แทน) 
๘. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ 

(นายยุทธชัย เครือแกว) (แทน) 
๙. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ของกรมท่ีดิน กรรมการ 

(นางทับทิม ทิพยพิลา ผูอำนวยการสวนระบบคอมพิวเตอร) (แทน) 
๑๐. ผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง (DCIO) ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กรรมการ 

(นายประสงค ธัมมะปาละ นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ) (แทน) 
๑๑. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ 

(นายโชติชวง ศรีหิรัญรัตน ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) (แทน) 
๑๒. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ 

(นายธำรง บูรณตระกูล รองผูวาการฯ) 
๑๓. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ของการประปาสวนภูมิภาค กรรมการ 

(นายไพฑูรย ไผลอม ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ) (แทน) 
๑๔. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ของการไฟฟานครหลวง กรรมการ 

(นายดิชวัฒน จันทรอ่ี ผูอำนวยการฝายวางแผนและบริหารทรัพยสินเทคโนโลยี) (แทน) 
๑๕. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค กรรมการ 

(นางสุทธิวรรณ มารัตน ผูอำนวยการฝายสารสนเทศ) (แทน) 
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๑๖. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ขององคการตลาด กรรมการ 
(นายศิริชัย แสงศรี รักษาการหัวหนาฝายกฎหมาย) (แทน) 

๑๗. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ขององคการจัดการน้ำเสีย กรรมการ 
  (นางบุณฑริกา สุดใจนาค หัวหนากองสารสนเทศและประเมินผล) (แทน) 
๑๘. ผูอำนวยการสำนักกฎหมาย  สป.มท. กรรมการ 

(นายไพรัตน ทรัพยอนันต) (แทน) 
๑๙. ผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ 

(นายพงศธร ชางโสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ) (แทน) 

๒๐. ผูอำนวยการสำนักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ 
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง ผูอำนวยการกลุมงานอำนวยการ) (แทน) 

ผูมาประชุม (หองวิสุทธิกษัตริย) 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชาติ มัตติทานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒. นายธน อุตสาหะวัฒนาสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๓. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรรมการ 

(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ  ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน) (แทน) 
๔. ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ 

(นายเกนุชา บุญเกิด) 

๕. ผูอำนวยการกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการและ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ผูชวยเลขานุการ 
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน) 

๖. หัวหนากลุมพัฒนาและมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ 
กลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร  ผูชวยเลขานุการ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.  

(นายวิเชียร เอาทารสกุล) 
๗. ผูแทนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. กรรมการและ 

(นางสาววิไลภรณ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ)  ผูชวยเลขานุการ  

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ศาสตราจารย ดร.ธนารักษ ธีระม่ันคง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวฒุิ หนูไพโรจน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูอำนวยการกลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ผูชวยเลขานุการ  

ผูเขารวมประชุม (หองวิสุทธิกษัตริย) 

๑. นายวันชัย เขียวชะอ่ำ ผูอำนวยการกลุมงานเทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนยเทคโนโลยีฯ สป.มท. 
๒. นายณัฐกิตติ์ ตาวงษสา  นายชางไฟฟาอาวุโส ศูนยเทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
๓. นางสาวปาริชาติ พิมปาน นายชางไฟฟาอาวุโส ศูนยเทคโนโลยีฯ  สป.มท. 

๔. นายบุญยง เรืองพงษ นายชางไฟฟาอาวุโส ศูนยเทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
๕. นายกิตติธัช พรายงาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
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๖. นายสุรศักดิ์ ทองยอดปราสาท วิศวกรไฟฟาสื่อสารปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีฯ  สป.มท. 

๗. นายพงศกร ธัญญผล นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
๘. นางสาวณิชนันท สิทธิพรหม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
๙. นางสาวดวงกมล สงแสง เจาหนาท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย ศูนยเทคโนโลยีฯ  สป.มท. 

๑๐. นางสาวสิริขวัญ ฟกสมบูรณ เจาหนาท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย ศูนยเทคโนโลยีฯ  สป.มท. 
ผูเขารวมประชุม (ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย) 
๑. นางสาวณรัณภัช แสงทอง นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ ปภ. 
๒. นางสาวสุไลลักษณ แบงลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ ปภ. 
๓. นายธนัฐ สุขรมย นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ ปภ. 
๔. สิบตรี ชัยพัทธ คงสมลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ ทด. 
๕. นางสาวสิริรักษ ไทยมีสุข วิศวกรสื่อสาร 6 การไฟฟานครหลวง 
๖. นางสาวปยะวดี วิจารณ หัวหนาแผนกวิเคราะหและวางแผนอุปกรณคอมพิวเตอร กฟภ. 
๗. นางสาวณัฐิยา ตันติสุโชติ ผูชวยหัวหนาแผนกวิเคราะหและวางแผนอุปกรณคอมพิวเตอร กฟภ. 
๘. นายวิวิชญ ปูชิตเสถียร นักระบบงานคอมพิวเตอร กฟภ. 
เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น. 

ฝายเลขาแจงท่ีประชุมวา ดวยสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในประเทศไทยในชวงนี้อยูในสถานการณที่ตองเฝาระวังการแพรระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ 
จึงเปนการประชุมผานระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference System : VCS) ดังนั้น เพื่อใหการนับองคประชุม
ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จึงขอให
คณะทำงานท่ีไมไดอยูในหองประชุมวิสุทธิกษัตริยแหงนี้ แสดงตนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 เนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงไดมอบหมายใหนายอรรษิษฐ 
สัมพันธรัตน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  (MCIO) ของกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานท่ีประชมุแทน 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ไดพิจารณา
โครงการจ ัดหาระบบคอมพิวเตอร ของส วนราชการ หนวยงานร ัฐว ิสาหกิจในส ังก ัดกระทรวงมหาดไทย                    
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑๓ โครงการ และเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร       
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งท ี ่  ๙/๒๕๖๔ เม ื ่อว ันที ่  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔                   
และคร ั ้ง ท่ี ๑/๒๕๖๕ เม ื ่อว ันท ี ่  ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ ไดพ ิจารณาโครงการจ ัดหาระบบคอมพิวเตอร                      
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ มีจํานวน ๑๖ หนา ซึ่งไดจัดสงให
คณะกรรมการตรวจสอบ ความถูกตองลวงหนาแลวประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/๒๕๖5 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 - ไมมี – 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

 เพ่ือพิจารณา 
 - องค�การบริหารส�วนจังหวัดชัยภูมิ 
 4.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร-ของ กระทรวงมหาดไทย
ครั ้งที ่ 9/๒๕๖4 เมื ่อวันที ่ 29 กันยายน ๒๕๖4 ได4พิจารณาโครงการขององค-การ บริหารส7วนจังหวัดชัยภูมิ        
จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการ Chaiypaphum Smart Education เพื่อส7งเสริม และยกระดับการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
ระยะที ่ ๑ รวมวงเงินโครงการ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร4อยล4านบาทถ4วน) จํานวนเงินส7วนที ่เปRนอุปกรณ-
คอมพิวเตอร- ๑๐๔,๕๕๓,๑๔๐ บาท (หนึ ่งร4อยสี ่ล4านห4าแสนห4าหมื ่นสามพันหนึ ่งร4อยสี่สิบบาทถ4วน) หลังจาก        
ปรับแก4ไขแล4ว ส7วนที่เปRนอุปกรณ-คอมพิวเตอร-จํานวนเงินเพิ่มขึ้นเปRน 105,234,140 บาท (หนึ่งร4อยห4าล4าน-       
สองแสนสามหมื ่นสี ่พันหนึ่งร4อยสี่สิบบาทถ4วน) ที ่ประชุมมีมติให4ทบทวน และปรับแก4ไขเอกสารตามข4อสังเกต         
และข4อเสนอแนะของคณะทํางานฯ พร4อมลงนามกํากับเอกสารที ่แก4ไข/ เพิ ่มเติมทุกหน4า และเสนอที่ประชุม
คณะทํางานฯเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 จากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันศุกร-ที ่ 18 กุมภาพันธ- ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติให4
ปรับแก4ไขเอกสารตามข4อสังเกตและข4อเสนอแนะของคณะทํางานฯ พร4อมลงนามกํากับเอกสารทุกหน4า ส7งให4ฝ[าย 
เลขานุการตรวจสอบก7อนนําเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการฯ และจัดเตรียมคำชี ้แจงเพิ ่มเติมด4วย ฝ[ายเลขา               
ได4ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี้แจงของหน7วยงานแล4ว เห็นควรให4นำเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาต7อไป  

 ผู4แทน อบจ.ชัยภูมิ ชี้แจงว7า โครงการ Chaiypaphum Smart Education ได4มุ7งเน4นการ
พัฒนาระดับการศึกษาของผู4เรียนและผู4สอนให4มีมาตรฐานในการจัดการมาตรฐานการเรียนรู4 โดยนำเทคโนโลยีเข4ามา
ช7วยเหลือในการศึกษา โดยมุ7งเน4นการพัฒนาสถานศึกษาท้ัง 26 แห7งในสังกัดองค-การบริหารส7วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมี
การพัฒนาระบบจำนวน 3 ระบบคือ ระบบจัดทำแผนเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา ระบบสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู4และดูแลช7วยเหลือนักเรียน และระบบบริหารจัดการหลักสูตร IoT and Digital โดยระบบสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได4ให4เหมาสมกับการใช4งาน โดยข4อสังเกตของคณะกรรมการฯ ท่ีได4ให4หน7วยงานเปรียบเทียบค7าใช4จ7ายกรณีซ้ือ
และกรณีเช7าใช4ระบบ Clound ทางหน7วยงานได4เปรียบเทียบแล4วพบว7าการเช7าระบบ cloud จะมีค7าใช4จ7ายท่ีสูงกว7า   

ข#อสังเกตและข#อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการมีข4อสังเกตและข4อเสนอแนะสรุปได4 ดังนี้ 
4.1.1) ตามที่ อบจ.ชัยภูมิชี้แจงว7า Software ที่พัฒนาตามโครงการนี้เปRนลิขสิทธิ์ของ อบจ.

ชัยภูมิและ อบจ.ชัยภูมิ ยินดีให4ส7วนราชการอ่ืนนำไปใช4งานได4โดยไม7คิดค7าลิขสิทธิ์นั้น อบจ.ชัยภูมิสามารถประกาศเปRน 
Creative commons ได4เลย 

4.1.2) จำนวน Server ที่หน7วยงานเสนอมานั้นมีขนาดใหญ7กว7าการใช4งานจริง โดยขอให4
หน7วยงานพิจารณาการออกแบบเพ่ิมเติม 

4.1.3) ให4หน7วยงานเจ4าของโครงการ พิจารณานำสื ่อการสอนที ่ใช 4ในโครงการเข4า        
ระบบ ThaiMOOC เพ่ือให4นักเรียนและผู4ศึกษาอ่ืนสามารถเข4าถึงสื่อการสอนได4 

4.1.4) ให4หน7วยงานพิจารณาความพร4อมของเจ4าหน4าที ่ที ่เกี ่ยวข4องเพื ่อให4การดำเนิน
โครงการดังกล7าวได4อย7างมีประสิทธิภาพ 
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4.1.5) ให หน วยงานพ ิจารณาหล ักส ูตรท ี ่ ใช  ในการศ ึกษาโดยการประสานงานกับ

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 
4.1.6) ใหหนวยงานพิจารณาทบทวนราคาใหไมมีราคาสูงเกินไป โดยพิจาณาเปรียบเทียบ

กับหนวยงานท่ีมีการทำระบบลักษณะเดียวกัน 

4.1.7) ใหหนวยงานพิจารณาเพิ่มเติมกรณีที่นักเรียนไมมีอุปกรณที่สามารถเขาถึงระบบ
ดังกลาวได เพ่ือไมใหเกิดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

มติท่ีประชุม 1. เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำเสนอ โดยใหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการไปพิจารณา กำชับใหหนวยจัดหาดำเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด คำนึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคา และใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมเพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนหลัก 

 2. ตามที่ อบจ.ชัยภูมิ ยืนยันวา อบจ.ชัยภูมิ เปนเจาของลิขสิทธิ์ระบบงานที่พัฒนาขึ้นและยินดี
อนุญาตใหหนวยงานที่รองขอสามารถนำ source code ของระบบดังกลาวไปใชงานไดโดยไมมีคาใชจาย ยกเวนหากมีการ
พัฒนาเพิ่มเติม คาใชจายที่เกิดขึ้นเปนภาระของหนวยงานที่รองขอ ดังนั้นเห็นควรระบุในขอกำหนดความตองการให    

ผูรับจางสงมอบ source code ให อบจ.ชัยภูมิ ซ่ึงเปนเจาของลิขสิทธิ์ดวย 
 3. มอบหมายฝายเลขานุการฯ ติดตามโครงการและรายงานคณะกรรมการเพ่ือทราบเปนระยะ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

การพิจารณาโครงการที่อยูในอำนาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ

กระทรวงมหาดไทย  จำนวน 11 โครงการ ดังนี้ 

๕.๑ โครงการที่มีมูลคาเกิน ๑๐ ลานบาท ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

จำนวน 10 โครงการ ดังนี้ 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 โครงการ 

 1) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเพื่อการเตือนภัย งบประมาณประจำป 

พ.ศ. 2566 วงเงินโครงการ จำนวนเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) สวนที่เปนอุปกรณคอมพิวเตอร 
จำนวนเงิน 17,995,000 บาท (สิบเจ็ดลานเกาแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

 จากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันศุกรที ่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติให

ปรับแกไขเอกสารตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ พรอมลงนามกํากับเอกสารทุกหนา สงใหฝาย 
เลขานุการตรวจสอบกอนนําเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการฯ และจัดเตรียมคำชี ้แจงเพิ ่มเติมดวย ฝายเลขา                
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการและพิจารณาจากการชี้แจงของหนวยงานแลว เห็นควรใหนำเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตอไป  
 ผูแทน ปภ. ชี้แจงวาโครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเพ่ือการเตือนภัย จัดทำ
เพ่ือศึกษาขอมูลภายในและภายนอกองคกรเพ่ือจัดทำขอมูลดานสาธารณภัย วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความถูกตอง

แมนยำในการปฏิบัติงานประกอบการตัดสินใจใหกับผูบริหาร 
 
 

 
 



- 6 – 
 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม 2/๒๕๖5) 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะสรุปได ดังนี้ 
1.1) ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลของหนวยงานที่เกี ่ยวของ ขอมูลใดมีอยูแลวให

เชื่อมโยง เชน กรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณแตไมสามารถเตือนภัยไดทันเวลา กรมปองกันฯ ไมควรทำระบบพยากรณ

ใหซ้ำซอน แตเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือนำมาใชในระบบเตือนภัยแบบ early warning ซ่ึงเปนการซ้ำเสริม 
1.2) ใหหนวยงานมีการศึกษาขอมูลท่ีมีอยูแลวของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการจัดทำ 

model declaration หรือ model definition เพื่อใหทราบวาจะรับขอมูลใดบางจากหนวยงานใด เพื่อใหไดระบบท่ี

สามารถเตือนภัยได 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำเสนอ กำชับใหหนวยจัดหาดำเนินการตาม

ระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคา และใหมีการ

แขงขันอยางเปนธรรมเพ่ือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

 2) โครงการพัฒนาระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS) เพื่อรองรับศูนยบัญชาการเหตุการณ

จังหวัดของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะท่ี 2 งบประมาณรายจายประจำป 2566 วงเงินโครงการ จำนวนเงิน 

49,896,100 บาท (สี่สิบเกาลานแปดแสนเกาหม่ืนหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) สวนท่ีเปนอุปกรณคอมพิวเตอร จำนวนเงิน 
43,287,200 บาท (สี่สบิสามลานสองแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) หนวยงานไดนําขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะทํางานฯ ไปพิจารณาการทบทวน และไดปรับแกไขรายละเอียดโครงการ สงผลใหจํานวนเงินสวนที่เปนอุปกรณ

คอมพิวเตอรเพ่ิมเปน 43,๘๖๖,๑00.- บาท (สี่สิบสามลานแปดแสนหกหม่ืนหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

 จากการประชุมคณะทํางานฯ เม่ือวันศุกรท่ี 18 กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติเห็นควร

ใหนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พ่ือพิจารณาตอไป โดยใหจัดเตรียมคำชี้แจงเพ่ิมเติมดวย 

 ผูแทน ปภ. ชี้แจงวาโครงการพัฒนาระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS) เพื่อรองรับศูนย

บัญชาการเหตุการณจังหวัดของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะที่ 2 เปนโครงการเพื่อทดแทนระบบเดิมเพ่ือ
รองรับศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด โดยในปงบประมาณ 2565 ไดจัดหาชุดประชุมใหกับกรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยสวนกลางและ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 30 จังหวัด ในปงบประมาณ 2566 ของบประมาณ
เพ่ือจัดหาชุดประชุมใหกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 30 จังหวัด และ สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยสาขา จำนวน 30 สาขา ซึ่งเดิมไดใชการประชุมในระบบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการดังกลาวเปนเครือขาย

สำรองเพ่ือใชในกรณีท่ีมีภารกิจทับซอนกับกระทรวงมหาดไทย 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะสรุปได ดังนี้ 
2.1) การออกแบบควรคำนึงถึงกรณีการใชงานแบบเต็มระบบเพ่ือไมใหเกิดปญหาเม่ือมีการ

ใชงานเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
2.2) ควรมีการบูรณาการของการทำงานของระบบดังกลาวกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการ

ปกครอง เพ่ือไมใหเกิดการซ้ำซอน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำเสนอ กำชับใหหนวยจัดหาดำเนินการตาม

ระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคา และใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรมเพ่ือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม 2/๒๕๖5) 

 3) โครงการบูรณาการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบรวมศูนย 

งบประมาณประจำป พ.ศ. 2566 วงเงินโครงการ จำนวนเงิน 69,470,300 บาท (หกสิบเกาลานสี่แสนเจ็ดหมื่น-
สามรอยบาทถวน) สวนท่ีเปนอุปกรณคอมพิวเตอร จำนวนเงิน 68,950,300 บาท (หกสิบแปดลานเกาแสนหาหม่ืน- 
สามรอยบาทถวน) 

 จากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันศุกรที ่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติให

ปรับแกไขเอกสารตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ พรอมลงนามกํากับเอกสารทุกหนา สงใหฝาย 
เลขานุการตรวจสอบกอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ฝายเลขาไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการและ

พิจารณาจากการชี้แจงของหนวยงานแลว เห็นควรใหนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป และจัดเตรียม
คำชี้แจงเพ่ิมเติมดวย 

 ผูแทน ปภ. ชี้แจงวาโครงการดังกลาวเปนการจัดซ้ือระบบคอมพิวเตอรแมขายการจัดหาใหมเพ่ือ

รองรับการทำงานท่ีทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ิมการบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอยางเปนระบบ แตยังตองมีอุปกรณบางสวนที่คงตองใชของเดิมเนื่องจากบางระบบไมสามารถนำมาใช
ในระบบใหมได 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะสรุปได ดังนี้ 
3.1) ควรมีการออกแบบกำหนดแผน (SOP) ในการทำระบบเพื่อการบูรณาการขอมูลดาน

ขอมูลเพ่ือรองรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

3.2) เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการจัดหาใหม ควรระบุในเอกสารโครงการใหชัดเจน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำเสนอ กำชับใหหนวยจัดหาดำเนินการตาม

ระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคา และใหมีการ

แขงขันอยางเปนธรรมเพ่ือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำนวน 7 โครงการ  

 4) โครงการการยกระดับเปนศูนยดำรงธรรมอัจฉริยะ ระยะที่ 1 การเชื่อมโยงและแบงปน

ขอมูลเรื ่องรองเรียนรองทุกขของศูนยดำรงธรรม งบประมาณประจำป พ.ศ. 2566 วงเงินโครงการ จำนวนเงิน 
10,700,000 บาท (สิบลานเจ็ดแสนบาทถวน) สวนที่เปนอุปกรณคอมพิวเตอร จำนวนเงิน 10,539,500 บาท  
(สิบลานหาแสนสามหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

 จากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติให

นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 

 ผูชี ้แจง สำนักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข ไดชี ้แจงวาโรงการดังกลาวจัดทำเพ่ือ

ยกระดับเปนศูนยดำรงธรรมอัจฉริยะ โดยระยะท่ี 1 จัดทำการเชื่อมโยงขอมูลเรื่องราวรองเรียนรองทุกขจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจำนวน 10 หนวยงาน ใหอยูในระบบเดียวกัน เพื่อใหบริการประชาชนในการรองเรียนรองทุกขและการ
ติดตามเรื่องที่รองเรียนรองทุกขรวมถึงมีระบบแสดงผลใหผู บริหารสามารถติดตามผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2        

จะมีการพัฒนาระบบการตอบโตผาน AI Chatbot ระบบถายทอดสด และระยะอ่ืนๆจะเปนการพัฒนาการรับเรื่องราว
รองเรียนรองทุกขผานชองทางตางๆ  
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม 2/๒๕๖5) 

ข�อสังเกตและข�อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการมีข อสังเกตและข อเสนอแนะสรุปได  ดังนี้ 
4.1) ในการเชื่อมโยงข อมูลต องให ความสำคัญในการรักษาความลับของผู ร องเรียนร องทุกข8 
4.2) ควรให หน9วยงานกำหนดมาตรฐานในสถานการณ8แสดงข อมูลเพื ่อเป=นมาตรฐาน       

ในบริหารจัดการข อมูล 
4.3) ให หน9วยงานเพ่ิมเติมในส9วนของรายละเอียดของการศึกษาข อมูลก9อนออกแบบระบบ 
4.4) ให หน9วยงานเพ่ิมรูปแบบการแสดงผลให สามารถแสดงผลได ในระบบ iOS และ Android 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำเสนอ และให นำข อสังเกตและข อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ โดยทำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ส9งให ฝNายเลขานุการฯพิจารณาตรวจสอบและ
จัดเก็บเป=นหลักฐาน กำชับให หน9วยจัดหาดำเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร9งครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ มค9า และให มีการแข9งขันอย9างเป=นธรรมเพ่ือประโยชน8ของทางราชการเป=นหลัก 

5) โครงการปรับปรุงอุปกรณ8เครือข9ายการให บริการบริเวณกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ
ประจำปQ พ.ศ. 2566 วงเงินโครงการ จำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล านบาทถ วน) ส9วนที่เป=นอุปกรณ8
คอมพิวเตอร8 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล านบาทถ วน) 

 จากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันศุกร8ที ่ 18 กุมภาพันธ8 ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติให 
ปรับแก ไขเอกสารตามข อสังเกตและข อเสนอแนะของคณะทํางานฯ พร อมลงนามกํากับเอกสารทุกหน า ส9งให ฝNาย 
เลขานุการตรวจสอบก9อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ฝNายเลขาได ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการและ
พิจารณาจากการชี้แจงของหน9วยงานแล ว เห็นควรให นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต9อไป และจัดเตรียม
คำชี้แจงเพ่ิมเติมด วย 

ผู แทน ศสส. ชี้แจงว9าการดำเนินโครงการดังกล9าวเป=นการดำเนินการเพ่ือทดแทนระบบ
อินเตอร8เน็ตเดิมของอาคารดำรงราชานุสรณ8และอาคารดำรงราชานุภาพ ให มีความเป=นระเบียบเรียบร อยและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบอินเตอร8เน็ตของกระทรวงมหาดไทยให มีความสามารถมากข้ึน 

ข�อสังเกตและข�อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการมีข อสังเกตและข อเสนอแนะโดยให ผู เสนอโครงการควรกำหนดมาตรฐานใน

การเดินสายสัญญาณ รวมถึงกำหนดให มีปVายกำกับ (Label) เพื่อเป=นประโยชน8ให กับเจ าหน าที่ในการดำเนินการภาย
หลังจากจบโครงการ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำเสนอ กำชับให หน9วยจัดหาดำเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร9งครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ มค9า และให มีการ
แข9งขันอย9างเป=นธรรมเพ่ือประโยชน8ของทางราชการเป=นหลัก 

 6) โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร8มกลางข อมูลกระทรวงมหาดไทย งบประมาณประจำปQ 
พ.ศ. 2566 วงเงินโครงการ จำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล านบาทถ วน) ส9วนที่เป=นอุปกรณ8คอมพิวเตอร8 
จำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล านบาทถ วน) 
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม 2/๒๕๖5) 

 จากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันศุกรที ่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติให

ปรับแกไขเอกสารตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ พรอมลงนามกํากับเอกสารทุกหนา สงใหฝาย 
เลขานุการตรวจสอบกอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ฝายเลขาไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการและ
พิจารณาจากการชี้แจงของหนวยงานแลว เห็นควรใหนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป และจัดเตรียม

คำชี้แจงเพ่ิมเติมดวย 

 ผูแทน ศสส. ชี้แจงวาโครงการดังกลาวเปนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศของหนวยงานภายใต

กระทรวงมหาดไทย นำมาวิเคราะหและออกแบบการบูรณาการเพื่อแสดงขอมูลภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยในระบบ 

Public Open Data (Web) เปนการรวบรวมขอมูลของทุกหนวยงานของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมาแสดงในระบบเดียว 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะสรุปได ดังนี้ 
6.1) ควรมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของซ่ึงบางหนวยงานท่ีมีความพรอมในการ

เชื่อมโยง แตบางหนวยงานยังไมมีการเตรียมความพรอมในการเชื่อมโยงขอมูล 
6.2) เอกสารโครงการลดเวลาจาก 300 วันเปน 270 วันใหปรับแกแบบบัญชีราคากลางฯ 

และเอกสารอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับความเปนจริง 

6.3) ควรแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานจากกรมที่ดินและกรมโยธาธิการและผัง
เมืองใหมีสวนเก่ียวของในโครงการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำเสนอ โดยใหทบทวนเอกสารที่เสนอโดยทำเอกสาร

ชี้แจงเพิ่มเติม สงใหคณะทำงานตรวจสอบกอนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบกรณีปรับแกไขรายละเอียด
โครงการ ใหลงนามกำกับเอกสารทุกหนา กรณียืนยันตามขอเสนอเดิม ใหแจงเปนหนังสือยืนยัน 

 7) โครงการจัดหาระบบประชุมวีดีทัศนทางไกลแบบเคลื ่อนที ่สำหรับศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและจังหวัด งบประมาณประจำป พ.ศ. 2566 วงเงินโครงการ จำนวนเงิน 45,000,000 บาท 
(สี่สิบหาลานบาทถวน) สวนท่ีเปนอุปกรณคอมพิวเตอร จำนวนเงิน 45,000,000 บาท (สี่สิบหาลานบาทถวน) 

 จากการประชุมคณะทํางานฯ เม่ือวันศุกรท่ี 18 กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติเห็นควร

ใหนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตอไป  

 ผูแทน ศสส. ชี้แจงวาโครงการดังกลาวเปนการจัดซื้อระบบประชุมวีดีทัศนทางไกลแบบ

เคลื่อนท่ี เปนอุปกรณที่ประกอบไปดวยจอ Smart Board ขนาดไมนอยกวา 65 นิ้วพรอมระบบปฏิบัติการและอุปกรณ       

ที่สามารถใชรวมกับการประชุมได โดยมีอุปกรณรับสัญญาณอินเตอรเน็ตชนิด 4G เพื่อรองรับการประชุมแบบเคลื่อนท่ี   
โดยโครงการดังกลาวประกอบดวยอุปกรณจำนวน 90 ชุด ติดตั้งท่ีกระทรวงมหาดไทย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เขต 1-12 และหองประชุมศาลากลางจังหวัด ท้ัง 76 จังหวัด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำเสนอ กำชับใหหนวยจัดหาดำเนินการตาม

ระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคา และใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรมเพ่ือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม 2/๒๕๖5) 

8) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะที ่ 2 งบประมาณประจำป พ.ศ. 2566 วงเงินโครงการ จำนวนเงิน 
99,057,000 บาท (เกาสิบเกาลานหาหมื ่นเจ็ดพันบาทถวน) สวนที ่เปนอุปกรณคอมพิวเตอร จำนวนเงิน 
99,057,000 บาท (เกาสิบเกาลานหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

 จากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติ       

เห็นควรใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 

 ผูแทน ศสส. ชี้แจงวา โครงการดังกลาวเปนการจัดซ้ือระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

และการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ผลิตภัณฑประกาศ End of Life              

ป พ.ศ. 2558 และ End of Support ป พ.ศ. 2564 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการใหมีความทันสมัย      
พรอมใชงานและเปนไปตามขอระเบียบและกฎหมาย ซึ่งระบบเดิมไมรองรับภัยคุกคามทาง Cyber รูปแบบใหม              
โดยในระยะที่ 1 ดำเนินการติดตั้งที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวนกลาง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต 1-12 และศาลากลางจังหวัด 23 จังหวัด โดยในระยะที่ 2 จะดำเนินการติดตั้งท่ีศาลากลาง
จังหวัด 53 จังหวัดเนื่องดวยปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 59,595,000 บาท จึงทำให
ไมเพียงพอตอการดำเนินการไดครบถวน จึงไดจัดทำโครงการดังกลาวในระยะ ท่ี 2 เพ่ือครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะโดยใหผู เสนอโครงการพิจารณาทบทวน
รายละเอียดในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรใหโครงการมีประสิทธิภาพ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำเสนอ กำชับใหหนวยจัดหาดำเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุมคา และใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรมเพ่ือประโยชนของทางราชการเปนหลัก  

๙) โครงการจัดหารถสื ่อสารเคลื ่อนที ่เร ็วสำหรับกลุ มจังหวัด งบประมาณประจำป 
พ.ศ. 2566 วงเงินโครงการ จำนวนเงิน 396,000,000 บาท (สามรอยเกาสิบหกลานบาทถวน) สวนท่ีเปนอุปกรณ
คอมพิวเตอร จำนวนเงิน 38,388,000 บาท (สามสิบแปดลานสามแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

จากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันศุกรที ่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติ   
เห็นควรใหนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 

ผูแทน ศสส. ชี้แจงวาโครงการดังกลาวเปนการจัดหารถสื่อสารเคลื่อนที่เร็วสำหรับกลุม
จังหวัด โดยจัดหาทั้งสิ ้น 18 คันครอบคลุมกลุมจังหวัดทั้ง 18 กลุมจังหวัด เพื่อรองรับการประชุมนอกสถานถ่ี         
การออกรับเรื่องรองเรียนรองทุกข โดยรถสื่อสารเคลื่อนที่เร็วดังกลาวประกอบดวยอุปกรณสื่อสารครบวงจร ระบบ
ประชุมผานวีดีทัศนทางไกล ระบบโทรศัพท ระบบโทรสาร ระบบวิทยุ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใช
ประโยชนในการออกนอกพ้ืนท่ี 
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(ฉบับรับรองรายงานการประชุม 2/๒๕๖5) 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะสรุปได ดังนี้ 
9.1) ใหหนวยงานพิจารณาความจำเปนของอุปกรณ wireless ที่มีราคาสูงมาก เนื่องจาก

ปจจุบันอุปกรณดังกลาวมีตัวเลือกจำนวนมาก อาจพิจารณาเลือกอุปกรณ wireless ที่เปนการแยกอุปกรณแยกการ   
ใชงานราคาอาจลดลง 

9.2) พิจารณารายละเอียดของการรับประกันของอุปกรณเพิ่มเติม เนื่องจากการใชงานของ
อุปกรณภายในรถสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็วอาจมีการใชงานนอกสถานท่ี หรือการใชงานมากกวาสภาวะปรกติ 

9.3) ใหหนวยงานพิจารณาเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผูปฏิบัติงานที่ตองใชใน         
รถสื่อสารเคลื่อนท่ีเร็วตองใชบุคคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือสื่อสารดังกลาว รวมถึงพนักงานขับรถของ
หนวยงานอาจไมเพียงพอ 

9.4) ใหหนวยงานพิจารณาถึงสถานที่จัดเก็บเนื่องจากรถมีขนาดใหญและตองมีบุคลากร      
ในการบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำเสนอ โดยใหทบทวนเอกสารที่เสนอโดยทำเอกสาร

ชี้แจงเพิ่มเติม สงใหคณะทำงานตรวจสอบกอนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบกรณีปรับแกไขรายละเอียด

โครงการ ใหลงนามกำกับเอกสารทุกหนา กรณียืนยันตามขอเสนอเดิม ใหแจงเปนหนังสือยืนยัน 

 ๑0) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสรางการรับรูสูประชาชนดวยปายประชาสัมพันธดิจิทัล
ระดับอำเภอ ระยะท่ี 2 งบประมาณประจำป พ.ศ. 2566-2569 วงเงินโครงการ จำนวนเงิน 920,000,000 บาท 
สวนท่ีเปนอุปกรณคอมพิวเตอร จำนวนเงิน 96,012,300 บาท (เกาสิบหกลานหนึ่งหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน) 

หนวยงานขอนำโครงการกลับไปพิจารณาทบทวนและจะขอนำเขาพิจารณาในครั้งถัดไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๕.๒ โครงการท่ีมีมูลคาเกิน ๑๐๐ ลานบาท ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 

การไฟฟานครหลวง 

 11) โครงการทดแทนระบบ Security เครือขายคอมพิวเตอรดานสำนักงาน งบประมาณ

ประจำป พ.ศ. 2565 ของการไฟฟานครหลวง 138,164,190 บาท (หนึ ่งร อยสามสิบแปดลานหนึ ่งแสน 

หกหมื่นสี่พันหนึ่งรอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 สวนที่เปนอุปกรณคอมพิวเตอร จำนวนเงิน 

135,013,040 บาท (หนึ่งรอยสามสิบหาลานหนึ่งหม่ืนสามพันสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7 

 จากการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะทํางานฯ มีมติให

นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตอไป โดยใหจัดเตรียมคำชี้แจงเพ่ิมเติมดวย 

 ผูแทน กฟน. ชี้แจงวาโครงการดังกลาวเปนการจัดหาเพื่อทดแทนอุปกรณ/ระบบ Security 

เดิมที่หมดอายุการใชงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันภัยคุกคามทาง Cyber ที่จะกอใหเกิดผลกระทบกับ กฟน. 

โดยโครงการดังกลาวจะมีการอบรมใหเจาหนาท่ีสามารถใชงานระบบดังกลาวได 

 

 






